

Số: 1974 /UBND-NC

Bắc Giang, ngày 10 tháng 6 năm 2019

Về việc đề nghị công nhận liệt sỹ
đối với ông Nguyễn Thanh Tâm

Kính gửi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Thời gian qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh Bắc Giang liên tiếp nhận được đơn kiến nghị của gia đình và nhiều ý kiến phản ánh của cử tri trên địa bàn huyện Yên Thế về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với ông Nguyễn Thanh Tâm - Nguyên Phó Trưởng Công an xã Tiến Thắng, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang hy sinh ngày 25/12/2009 trong thi hành nhiệm vụ đến nay chưa được công nhận là liệt sỹ. Qua nắm bắt thông tin dư luận từ cơ sở, việc ông Nguyễn Thanh Tâm chưa được công nhận là liệt sỹ đã tác động không nhỏ đến tư tưởng, trách nhiệm, hoạt động của lực lượng Công an xã, thị trấn và quần chúng nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Để khích lệ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kịp thời động viên, khen thưởng và có chính sách thỏa đáng đối với lực lượng Công an cơ sở và quần chúng bị thương, hy sinh khi tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo vệ tài sản của Nhà nước, tính mạng và tài sản của nhân dân. Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang trân trọng đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo Chính phủ xem xét, công nhận liệt sỹ đối với ông Nguyễn Thanh Tâm, cụ thể như sau:

I. DIỄN BIẾN VỤ VIỆC, SƠ LƯỢC VỀ TIỂU SỬ, HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH HIỆN NAY CỦA ÔNG NGUYỄN THANH TÂM

1. Tóm tắt diễn biến vụ việc

Hồi 17 giờ, ngày 25/12/2009, nhận được tin báo của Công ty lâm nghiệp huyện Yên Thế tại khu vực rừng phòng hộ đầu nguồn thuộc thôn Song Sơn, xã Tiến Thắng, huyện Yên Thế có một số đối tượng chặt trộm gỗ của Công ty đang đưa đi tiêu thụ. Được Trưởng Công an xã phân công, ông Nguyễn Thanh Tâm, Phó trưởng Công an xã đã cùng với 2 cán bộ bảo vệ của Công ty lâm nghiệp huyện Yên Thế là ông Trần Quang Cần và ông Nguyễn Xuân Quý đến hiện trường để xem xét, giải quyết. Tại đây, Tổ công tác phát hiện ông Trần Văn Trường khai thác trái phép 05 cây gỗ keo tại khu rừng phòng hộ đầu nguồn được Công ty Lâm nghiệp Yên Thế giao cho hộ gia đình ông Trần Văn Trường trông nom, quản lý (nhưng không được khai thác). Tuy nhiên, ông Trường đã tự ý khai thác để bán cho ông Dương Văn Chi (ở thôn Tiến Trung - xã Tiến Thắng) và ông Nông Văn Thương (ở thôn Hồng Lĩnh,

xã An Thượng). Khi bị yêu cầu lập biên bản vi phạm, đối tượng Trần Văn Trường có xin và nói là thuê họ mang đi xẻ để dùng nhưng Tổ công tác không đồng ý, nên bị đối tượng Trường chửi bới đe dọa. Sau đó, đối tượng Trường về nhà lấy một con dao quắm ra chỗ đang bị bắt giữ gõ tiếp tục đe dọa Tổ công tác “*các ông không cho tôi chở gỗ đi thì tôi chém chết*”, nhưng ông Nguyễn Thanh Tâm và ông Trần Quang Cần vẫn kiên quyết không cho đối tượng Trường chở gỗ đi. Do vậy, đối tượng Trường đã dùng dao quắm xông vào chém ông Cần đang đứng ở gần đó, ông Cần tránh được nên chỉ bị sượt nhẹ vào vai. Thấy vậy, ông Cần bỏ chạy, đối tượng Trường quay sang đuổi chém ông Nguyễn Thanh Tâm - Phó Trưởng Công an xã Tiến Thắng liên tiếp nhiều nhát vào đầu, mặt và người làm ông Tâm chết tại chỗ. Sau khi chém ông Tâm chết, đối tượng Trường quay lại lấy rom đốt chiếc xe máy BKS 98N3 - 6193 của ông Tâm vì còn bức tức ông Tâm và bỏ trốn. Đến 22 giờ cùng ngày, đối tượng Trường đã đến Công an huyện Yên Thế đầu thú.

Ngày 23/6/2010, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang đã ra bản Cáo trạng số 26/KSĐT, Quyết định truy tố trước Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang để xét xử đối với Trần Văn Trường về tội “Giết người” theo điểm a, d khoản 1, Điều 93 Bộ luật hình sự và tội “hủy hoại tài sản” theo điểm đ, khoản 2, Điều 143 Bộ luật hình sự. Trong thời gian đối tượng Trần Văn Trường bị bắt tạm giam tại Trại Tạm giam Kế - Công an tỉnh Bắc Giang từ ngày 25/12/2009 đến ngày 14/02/2011 thì đối tượng Trường chết tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang. Do vậy, ngày 25/2/2011, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang đã có Quyết định đình chỉ vụ án số 01/2011/HSST.

2. Sơ lược về tiểu sử và hoàn cảnh gia đình

- Họ và tên: *Nguyễn Thanh Tâm*, sinh năm 1962.
- Nơi đăng ký HKTT: Thôn Tiến Thịnh, xã Tiến Thắng, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang.
- Dân tộc: Kinh. Quốc tịch: Việt Nam.
- Quá trình công tác:
 - + Từ tháng 7/1980 ông Tâm nhập ngũ đóng quân tại đơn vị C9, D9, E851, F346, Quân đoàn 26, Quân khu 1.
 - + Tháng 4/1984 ông Tâm xuất ngũ về địa phương.
 - + Ngày 01/01/2000 ông Tâm được UBND xã Tiến Thắng, huyện Yên Thế bổ trí làm Công an viên xã Tiến Thắng.
 - + Ngày 01/8/2006 ông Tâm được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng Công an xã Tiến Thắng.
 - + Ngày 25/12/2009 ông Tâm đã hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ.

- Trong thời gian 09 năm (từ tháng 01/2000 đến tháng 12/2009) tham gia lực lượng Công an xã, ông Tâm luôn nhiệt tình, trách nhiệm với công việc được giao; khắc phục mọi khó khăn về hoàn cảnh gia đình, đồng phụ cấp ít ỏi phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; ông Tâm được tặng thưởng 02 Bằng khen, 06 Giấy khen và được cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, đồng đội tin yêu, quý mến.

- Về hoàn cảnh gia đình: Ông Nguyễn Thanh Tâm sinh ra trong một gia đình thuần nông, bố đẻ là: ông Nguyễn Văn Đê (đã chết), mẹ đẻ là bà Nguyễn Thị Dài (đã chết); vợ là Nguyễn Thị Hòa, sinh năm 1962, không có việc làm ổn định; vợ chồng ông sinh được ba người con gái là Nguyễn Thị Thơm (sinh năm 1984), Nguyễn Thanh Thảo (sinh năm 1986) và Nguyễn Thị Thu Thoa (1988). Ông Nguyễn Thanh Tâm là lao động chính, là chỗ dựa về cả vật chất lẫn tinh thần, từ khi ông Tâm hy sinh cho đến nay, gia đình có nhiều biến động, xáo trộn lớn; kinh tế gia đình ngày càng khó khăn. Bà Nguyễn Thị Hòa (vợ ông) thường xuyên ốm đau (bị bệnh tiền đình và bệnh sỏi thận), không có việc làm ổn định, các con đều đi lấy chồng xa. Từ năm 2012 đến nay, hộ gia đình bà Nguyễn Thị Hòa liên tiếp thuộc diện hộ nghèo của thôn.

II. QUÁ TRÌNH GIẢI QUYẾT, QUAN ĐIỂM ĐÁNH GIÁ VỤ VIỆC VÀ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

1. Quá trình giải quyết chế độ, chính sách cho ông Nguyễn Thanh Tâm

- Ngày 10/3/2010, Đảng ủy xã Tiến Thắng, huyện Yên Thế đã ban hành Nghị quyết quân, dân, chính, đảng số 156-NQ-QDCĐ xét đề nghị suy tôn liệt sỹ cho ông Nguyễn Thanh Tâm.

- Ngày 11/3/2010, UBND xã Tiến Thắng, huyện Yên Thế có Công văn số 36/CV-UBND về việc đề nghị công nhận liệt sỹ cho ông Nguyễn Thanh Tâm.

- Ngày 13/4/2010, Công an huyện Yên Thế có Công văn số 108/CAH gửi Công an tỉnh Bắc Giang và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh về việc đề nghị công nhận liệt sỹ đối với ông Nguyễn Thanh Tâm.

- Ngày 19/4/2010, Công an tỉnh Bắc Giang có Công văn số 220/CAT(PV28) gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh về việc đề nghị duyệt chế độ liệt sỹ cho ông Nguyễn Thanh Tâm.

- Ngày 26/4/2010, UBND huyện Yên Thế có Công văn số 104/UBND gửi UBND tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh về việc đề nghị xác nhận liệt sỹ và cấp bằng Tổ quốc ghi công đối với ông Nguyễn Thanh Tâm.

- Ngày 16/12/2011, Công an tỉnh có Công văn số 911-CV-CAT(PV28) gửi Cục Người có công (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) về việc đề nghị công nhận liệt sỹ đối với ông Nguyễn Thanh Tâm.

- Ngày 01/11/2011, Cục Người có công (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) có Công văn số 1037/NCC và ngày 16/8/2012, Cục Người có công (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) có Công văn số 878/NCC-CS1 trả lời trường hợp của ông Nguyễn Thanh Tâm chưa đủ điều kiện suy tôn liệt sỹ theo quy định tại Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ”.

2. Quan điểm đánh giá vụ việc

Qua nghiên cứu, UBND tỉnh Bắc Giang và gia đình ông Nguyễn Thanh Tâm chưa nhất trí với kết luận của Cục Người có công - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn số 1037/NCC ngày 01/11/2011, trả lời về trường hợp của ông Nguyễn Thanh Tâm là vì: “*hồ sơ còn thiếu Bản án của Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang và theo Bản kết luận điều tra vụ án số 39/PC14 ngày 17/5/2010 của cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang thì hành vi của Trần Văn Trường là khai thác rừng trái phép vi phạm trong lĩnh vực quản lý và bảo vệ rừng, chưa đến mức cần xử lý bằng pháp luật hình sự*” và Công văn số 878/NCC-CS1 ngày 16/8/2012 trả lời Trường hợp của ông Nguyễn Thanh Tâm chưa đủ điều kiện suy tôn liệt sỹ theo quy định tại Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ.

Căn cứ vào Khoản 4, Điều 3, Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng quy định về công nhận liệt sỹ là người đã hy sinh thuộc trường hợp sau: “*Dũng cảm làm những công việc cấp bách, nguy hiểm phục vụ quốc phòng và an ninh; dũng cảm cứu người, cứu tài sản của Nhà nước và nhân dân*”, UBND tỉnh Bắc Giang có quan điểm như sau:

- Theo nội dung Công văn số 1037/NCC ngày 01/11/2011 của Cục Người có công - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thì hồ sơ đề nghị công nhận liệt sỹ đối với ông Nguyễn Thanh Tâm còn thiếu bản án của Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang. Tuy nhiên, do bị cáo Trần Văn Trường đã chết trong thời gian giam giữ chờ xét xử nên ngày 25/2/2011 Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang có Quyết định số 01/2011/HSST về việc đình chỉ vụ án.

- Tại bản Cáo trạng số 26/KSĐT-TA ngày 23/6/2010 của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang xác định: “*Khi tổ công tác đến làm việc, Trường biết họ làm việc theo đúng chức trách và nhiệm vụ được giao. Vì Trường xin tổ công tác không cho chở gổ đi nên Trường đã nói: Nếu không cho thì chém chết; việc đe dọa như vậy với mục đích là đe dọa cả tổ công tác. Sau khi lấy dao quắm ra và có lời nói đe dọa chém tổ công tác như vậy nhưng ông Cần và ông Tâm vẫn không đồng ý cho Trường chở gổ đi nên Trường đã xông vào chém họ. Trường khai chém ông Cần với mục đích để dọa, còn đối với ông Tâm thì mới có mục đích chém chết do ông*

Tâm có thái độ kiên quyết không cho Trường chở gỗ đi”. Mặc dù đối tượng Trường đã nhiều lần xin, cầm dao đe dọa chém chết tổ công tác nhưng ông Tâm vẫn kiên quyết không cho đối tượng chở gỗ đi mặc dù biết rõ sẽ nguy hiểm đến tính mạng cho bản thân. Như vậy, hành động kiên quyết không cho đối tượng Trần Văn Trường chở gỗ đi của ông Tâm đã thể hiện tinh thần dũng cảm, quyết tâm bảo vệ tài sản của Công ty Lâm nghiệp cũng như kiên quyết xử lý đối tượng theo pháp luật.

- Tại bản Cáo trạng số 26/KSĐT-TA ngày 23/6/2010 của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang có nêu: *“Trường cầm dao quắm ở tay phải xông vào chém từ trên xuống vào người ông Cần nhưng ông Cần tránh được thì dao trúng vào vai trái. Ông Cần bỏ chạy, Trường đuổi theo khoảng 1 đến 2 mét thì quay sang đuổi chém ông Tâm. Ông Tâm bỏ chạy, Trường vẫn cầm dao vừa đuổi theo vừa chém vào phía sau trúng vào người ông Tâm. Ông Tâm chạy được khoảng 30 đến 40 mét thì bị ngã, nằm sấp xuống mặt đất ở phía sau nhà ở của Trường. Trường xông vào chém liên tiếp nhiều nhất vào người, đầu ông Tâm”. Trong tình tiết này, đối tượng Trường dùng dao chém ông Cần với mục đích đe dọa, còn chém ông Tâm với mục đích là sẽ chém chết. Trong tình thế bị đối tượng sử dụng hung khí tấn công quyết liệt với mục đích là chém chết (khi đó trên người ông Tâm chỉ có một chiếc dùi cui điện, đối tượng Trường sử dụng dao quắm có chiều dài 72,5 cm; ông Tâm lúc đó 47 tuổi, đối tượng Trường 19 tuổi; thời gian xảy ra sự việc khoảng 18h30 mùa Đông, trời tối, địa hình hiểm trở), trước sự truy sát quyết liệt của đối tượng Trường, do chênh lệch về tuổi tác, đối tượng sử dụng hung khí nguy hiểm, tầm nhìn hạn chế, tình huống này buộc ông Tâm phải tìm cách rút lui để bảo đảm an toàn cho bản thân trước khi có biện pháp đối phó, trấn áp đối tượng. Tuy nhiên, ông Tâm bị đối tượng vừa đuổi theo vừa chém vào phía sau trúng vào người nên bị ngã và bị đối tượng Trường dùng dao quắm chém chết ngay tại chỗ (với 22 vết thương).*

Như vậy, có thể khẳng định sự hy sinh của ông Nguyễn Thanh Tâm trong tình huống này là hành động dũng cảm, mặc dù biết việc ngăn chặn đối tượng Trường chở gỗ đi là nguy hiểm đến tính mạng, song với tinh thần trách nhiệm trong khi thực hiện nhiệm vụ, quyết tâm bảo vệ tài sản của Nhà nước, của nhân dân; hành động dũng cảm của ông Nguyễn Thanh Tâm là tấm gương sáng trong phòng, chống tội phạm.

Ghi nhận sự hy sinh dũng cảm trong khi thực hiện nhiệm vụ của ông Nguyễn Thanh Tâm, ngày 11/01/2010 Bộ trưởng Bộ Công an đã ra Quyết định số 10/QĐKT-BCA tặng Bằng khen cho ông Nguyễn Thanh Tâm vì: *“Đã dũng cảm hy sinh trong đấu tranh phòng chống tội phạm, vì cuộc sống bình yên của nhân dân”* và ngày 01/02/2010 Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã ra Quyết định số 198/QĐ-UBND tặng Bằng khen cho ông Nguyễn Thanh Tâm vì *“Đã anh dũng hy sinh trong khi làm nhiệm vụ”*.

3. Kiến nghị, đề xuất

Căn cứ vào tình tiết, diễn biến vụ việc, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cho rằng: trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được cấp trên giao, ông Nguyễn Thanh Tâm đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, mặc dù đối tượng sau khi xin Tổ công tác không được đã có lời nói, hành động đe dọa chém chết và quyết tâm truy sát. Tuy nhiên, ông Tâm đã thể hiện tinh thần kiên quyết, dũng cảm của người chiến sỹ Công an nhân dân “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, anh dũng hy sinh trong đấu tranh, bảo vệ tài sản của Nhà nước và nhân dân, đem lại sự bình yên cho thôn, bản. Sự hy sinh của ông Tâm xứng đáng được công nhận là liệt sỹ, là tấm gương sáng cần phải được tôn vinh.

Giải quyết chế độ chính sách cho ông Nguyễn Thanh Tâm là góp phần quan trọng ổn định tư tưởng, bảo vệ quyền lợi cho gia đình ông Nguyễn Thanh Tâm, cũng như động viên lực lượng Công an xã, thị trấn và quần chúng nhân dân tích cực tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trên cơ sở đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang trân trọng đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục nghiên cứu, xem xét đánh giá lại tính chất vụ việc để báo cáo, đề nghị Chính phủ công nhận và truy tặng liệt sỹ cho ông Nguyễn Thanh Tâm (có hồ sơ kèm theo).

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang rất mong nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các bộ, ngành Trung ương./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- VP Chính phủ; Bộ Công an;
- Cục XDPTBVANTQ - BCA;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Công an tỉnh (05 bản);
- Sở LĐTB&XH: (05 bản);
- Lưu: VT, NC,

Bản điện tử:

- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBND huyện Yên Thế;
- LĐVP, TKCT, KGVX, TH.

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Linh